

BÀI VIẾT

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI SINH HOẠT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRUNG (20/10/2030-20/10/2023)



Phụ nữ Việt Nam luôn luôn thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trên mọi mặt trận. Họ không chỉ đảm việc nhà mà còn rất giỏi giang việc nước. Lịch sử đất nước đã ghi tên những người anh hùng tóc dài thâm lặng.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói rằng: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ” để khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày nay, khi đất nước đang trên con đường "công nghiệp hóa - hiện đại hóa", phụ nữ Việt Nam ngày càng hiện đại, năng động, sáng tạo, đầy tài năng, trí tuệ. Đồng thời, họ vẫn giữ cho mình một cốt lõi sống văn hoá, nét đẹp truyền thống dân tộc, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích chung của cả xã hội và cộng đồng.

Nhằm mục tiêu tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và tạo thêm sự khích lệ động viên tinh thần cho các thành viên đại diện cho một nửa thế

giới của đơn vị. Được sự đồng ý của Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường và sự thống nhất của Ban Chấp hành CĐCS, hôm nay ngày 20/10/2023 Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng cho tất cả các Công đoàn viên của đơn vị.

Thông qua buổi sinh hoạt tập thể Công đoàn viên nhà trường đã được truyền về ý nghĩa lịch sử của ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, tham gia hoạt động thi đua : “Trang trí nón lá” với chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, công đoàn viên nữ được nhận quà và những lời chúc mừng từ CĐCS - Lãnh đạo nhà trường. Buổi sinh hoạt ngoài mang lại giá trị tinh thần về sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ từ nhà trường, Công đoàn còn giúp tăng cường, thắt chặt tác phong làm việc nhóm tích cực, chủ động, sáng tạo và phát huy các giá trị trí tuệ, sự sáng tạo, óc thẩm mỹ, ... của từng tập thể tổ công đoàn.

Sau hơn 01 giờ làm việc thật nghiêm túc, buổi sinh hoạt đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm, hỗ trợ của Bí thư-Lãnh đạo nhà trường; sự nhiệt tình, tham gia tích cực của các công đoàn viên; sự công tâm, khách quan của Ban Giám khảo trong quá trình theo dõi-chấm-nhận xét-đánh giá và công bố kết quả cuộc thi đã giúp CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

Một số hình ảnh hoạt động:











